

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. แนะนำข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่</p>	<p>- ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑) นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๓) นายสุรชัย ชันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๔) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี คือ นายอาทร ลินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ทุกท่าน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓</p>	<p>- ขอขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทางเรือ บริเวณลำน้ำเจ้าพระยา</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อันงดงามที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกันอย่างไม่เคยปรากฏในประเทศอื่น</p> <p>ขอให้จังหวัดประสานกับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้ว ในการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้มาลงนามถวายพระพรและขอรับพระราชทานภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ฯ และขอเน้นย้ำให้จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในจุดที่มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก อาทิ ที่ว่าการอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทั้งนี้ หากท้องที่ใดมีโรงภาพยนตร์อยู่ในพื้นที่ ขอความร่วมมือโรงภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้ประชาชนได้รับชมอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การขอความร่วมมือผู้รับจ้างฉายภาพยนตร์ในพื้นที่ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถนำภาพยนตร์ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับชมได้</p>	
<p>๓. นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในปี ๒๕๕๓ รวม ๒๙ ครั้งทั่วประเทศ ในการนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทุกท่าน ที่ได้ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และในปี ๒๕๕๔ นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ยังถือเป็นนโยบายสำคัญลำดับแรกที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน หรือกิจกรรมเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ในจังหวัดต่าง ๆ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>๔. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔</p>	<p>- คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ จึงขอให้ทุกจังหวัดเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการเน้นหนัก ๕ มาตรการตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้ว ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๑) ด้านการบริหารจัดการ</p> <p>๒) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>๓) ด้านวิศวกรรมจราจร</p> <p>๔) ด้านประชาสัมพันธ์</p> <p>๕) ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ</p> <p>ในปี ๒๕๕๔ รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา แต่ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดตั้งเป้าที่จะลดลงให้ได้ร้อยละ ๑๐ หรือไม่มีอุบัติเหตุเลย และเพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอมอบนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างเข้มข้น ดังนี้</p> <p>๑) จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถปิกอัพที่มีผู้โดยสารที่กระบะท้าย รถตู้ ให้ตัดเตือนมิให้ใช้ความเร็วเกินกำหนด และป้องปรามพฤติกรรมเมาแล้วขับตลอดจนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย</p> <p>๒) ขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง “จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดประจำหมู่บ้าน” โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอปพร. และอาสาสมัครอื่นๆ ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในหมู่บ้านของตนในเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และพฤติกรรมเมาแล้วขับไม่ให้ขับขี่ออกนอกพื้นที่หมู่บ้าน</p> <p>๓) ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมดินโคลนถล่มในหลายจังหวัด ถนนบางสายอาจอยู่ระหว่างซ่อมแซม จึงขอเน้นย้ำให้จังหวัดกำชับหน่วยงานแขวง การทางสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด และโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตั้งป้าย และสัญญาณไฟเตือนบริเวณถนนที่มีการซ่อมแซมให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๔) ให้จังหวัดเน้นเรื่องการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารเป็นพิเศษ</p> <p>๕) ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการจำหน่ายสุรา นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดและการลักลอบจำหน่ายสุรา ในสถานที่ห้ามจำหน่าย</p> <p>สำหรับจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ๑๐ ลำดับในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ ได้แก่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ตรัง เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ เชียงราย พิชณุโลก ภูเก็ต สุพรรณบุรี ราชบุรี ขอให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและพิจารณาแก้ไข เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุในปี ๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาใจจริงเอาใจตลอดระยะเวลา ๗ วันอันตราย เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเหน็ดเหนื่อย เสียสละ และอดทนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องทำงานในขณะที่คนอื่นได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนในเทศกาลปีใหม่ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านส่งมอบความปรารถนาดี และกำลังใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน และในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ จะเดินทางไปเยี่ยมจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนที่จังหวัดนครสวรรค์ นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ</p>	
<p>๕. การป้องกันอันตรายจากภัยหนาว</p>	<p>- ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเลยและนครพนม ทำให้มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งขณะนี้ มีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้ว ๒๖ จังหวัด ๓๔๔ อำเภอ</p> <p>จึงขอให้จังหวัดที่ประสบภัยหนาวเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ที่ประสพภัยหนาว โดยขอให้บูรณาการงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่เพียงพอให้ใช้เงินอุดหนุนราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ใช้ความละเอียดรอบคอบถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการใช้จ่ายเงินอย่าให้มีข้อร้องเรียน หรือหากมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้กระทรวงฯ ทราบโดยด่วนที่สุด</p> <p>สำหรับการจัดซื้อผ้าห่มนวม ขณะนี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้จัดซื้อผ้าห่ม ในราคาผืนละไม่เกิน ๑๘๐ บาท ภายในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้หากยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เกินกว่าอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้เร่งเสนอเรื่องขอขยายวงเงินโดยด่วน โดยให้พิจารณาจัดซื้อจากกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าห่มที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจไว้แล้ว</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยหนาว ลงพื้นที่ดูแลแก้ไขปัญหาภัยหนาวด้วยตนเอง เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึงและไม่ซ้ำซ้อน โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย และหากมีโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและแจกจ่ายผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป</p>	
<p>๖. การฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย</p>	<p>- จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ รายงานว่ามีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยรวม ๕๑ จังหวัด และขณะนี้ทุกจังหวัดสถานการณ์ได้คลี่คลายและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูแล้ว จึงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งสิ่งของที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับการบริจาคจากภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ รวมทั้งที่จัดซื้อโดยเงินของส่วนราชการ เมื่อสิ้นสุดสถานการณ์แล้วให้เร่งจัดเก็บและลงทะเบียน เพื่อนำไปใช้ให้ความช่วยเหลือ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ประชาชนในโอกาสต่อ ๆ ไปได้ทันทั่วถึง</p> <p>สำหรับจังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาทให้ประสานการดำเนินงานกับธนาคารออมสิน และกำชับนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p>	
<p>๗. การเตรียมการรับภัยแล้ง</p>	<p>- ในปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงในหลายพื้นที่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เคยมอบนโยบายและเน้นย้ำเสมอว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงขอให้ทุกจังหวัดเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งไว้ให้พร้อมตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๔ โดยการเตรียมแหล่งน้ำสำรอง จัดทำแผนเฉพาะพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างยั่งยืน เตรียมทำความสะอาดและซ่อมแซมภาชนะใส่น้ำกลางประจำหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เพื่อให้พร้อมต่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>นอกจากนี้เพื่อเตรียมการรองรับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยและภัยแล้ง ที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการศึกษาและพัฒนาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยต่าง ๆ โดยการจัด workshop และเร่งดำเนินการในจังหวัดน่านร่องให้แล้วเสร็จ โดยขอให้เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน ๓ เดือน เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๘. การจัดระเบียบสถานบริการ และการป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>- ในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไปจนถึงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ในระหว่างการจัดงานหลายแห่งจะมีการจุดพลุ จุดประทัด ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย จึงขอให้ทุกจังหวัดกำชับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้เตรียมการป้องกันและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งกำหนดมาตรการห้ามจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงในสถานบันเทิงอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่การจัดงาน สถานประกอบการ อาคาร ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งให้จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนกรณีที่เกิดภัยขึ้น โดยเฉพาะในสถานบริการเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติไม่ให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยขอให้รายงานผลการฝึกซ้อมให้กระทรวงฯ ทราบด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับสถานประกอบการที่พบความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และอาวุธ การให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการ และการเปิด-ปิดสถานบริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง - กรมโยธาธิการ และผังเมือง - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
<p>๙. การจัดงาน OTOP City ๒๐๑๐</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดงาน “ศึกดีศรีแห่งภูมิปัญญาไทยได้ร่วมพระบารมี : OTOP CITY ๒๐๑๐” ซึ่งการจัดงานประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งและบรรลุวัตถุประสงค์เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า ๑,๑๐๐,๐๐๐ คน และมียอดการจำหน่ายและยอดสั่งจองสินค้าในงานกว่า ๑,๓๐๐ ล้านบาท ช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนเป็นจำนวนมาก</p> <p>สำหรับการจัดงาน OTOP Midyear ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ จึงขอให้กรมการพัฒนาชุมชน และทุกจังหวัดต่างประสานเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมสินค้าไว้ให้พร้อมด้วย</p> <p>นอกจากนี้ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสินค้า” เพื่อใช้องค์ความรู้ดึงจุดเด่นออกมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก อาจใช้ช่องทางในการร่วมมือกับสถานศึกษา ภาคเอกชน หรือประสานขอความร่วมมือจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านในทุกมิติ	
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	- ในปี ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยยังคงขับเคลื่อนปฏิบัติการ CLEAN & SEALอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ การปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการบำบัดรักษา รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการ CLEAN & SEAL เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวัง ส่วนพื้นที่ที่ประกาศเป็นสีขาวแล้ว ขอให้ recheck โดยดำเนินการตามปฏิบัติการ CLEAN & SEAL ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยจะประเมินผลการดำเนินงาน ทุก ๓ เดือน เพื่อให้มีผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง
๑๑. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัด	- ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี ๒๕๕๔ นี้ ขอให้ทุกจังหวัดทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและน่าท่องเที่ยว เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนทั้งประเทศ โดยขอให้ดูตัวอย่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการจัดภูมิทัศน์และบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี	- จังหวัดทุกจังหวัด
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายวิเชียร ชวลิต)</u> ๑. การเร่งรัดการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	- ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยไตรมาสที่ ๑ มีเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ กระทรวงมหาดไทยมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ๑๙ และในไตรมาสที่ ๒ มีเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๔ จึงขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้หน่วยงานและจังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ส่งให้กระทรวงภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีจังหวัดที่ดำเนินการและจัดส่งโครงการให้กระทรวงแล้ว ๔๐ จังหวัด ๕ กรม ๓ รัฐวิสาหกิจ รวมโครงการทั้งหมด ๔๔๕ โครงการ ขอให้หน่วยงานและจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งโครงการ เร่งดำเนินการส่งให้กระทรวงฯ โดยเร็ว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๓. โครงการ “อำเภอกล้าญวัฒน์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- รองนายกรัฐมนตรี นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ “อำเภอกล้าญวัฒน์” ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้รับรายงานว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหลายเรื่อง โดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประสานการดำเนินงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าขอให้รายงานให้กระทรวงทราบโดยด่วน</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย - จังหวัดเชียงใหม่</p>
<p>๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยมอบหมายให้ ศตส.จ. จัดชุดปฏิบัติการดำเนินการตามมาตรการกวาดล้าง ค้นหา ตรวจจับตามปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ในปี ๒๕๕๔ โดยขอให้ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยให้ศตส.จ. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๑) ในจังหวัดที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ๑๗๕ อำเภอ เน้นหนักให้กำหนดเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงเป็นเป้าหมายดำเนินการ</p> <p>ในจังหวัดอื่นๆ ให้ ศตส.จ. กำหนดเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงตามที่จังหวัดมีข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๒) ในการจัดชุดปฏิบัติการให้ ศตส.จ. สนธิกำลังข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร</p> <p>๓) ให้ ศตส.จ. รายงานจำนวน/รายชื่อ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๑) ให้ ศตส. มท. ทราบภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และรายงานผลการปฏิบัติให้ ศตส.มท.ทราบในวันที่ ๑๐, ๑๗, ๒๔ และ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔</p>	

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓